

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๖๔๐/๕๗-๖๐
 วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
 ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	๑. การประชุม ครม. โดยมี นรม.เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ มีเรื่องของ พม. ดังนี้ ๑.๑ เรื่องที่ พม.เป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้ - เห็นชอบตามที่ พม.เสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.พม. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป - เห็นชอบตามที่ สลน.เสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ.อำนาจ อันอาดมงาม เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พม. มีผลตั้งแต่วันที่ นรม.ลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมาย ๑.๒ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ พม. เสนอโดย สำนักงาน ก.พ.ร. - เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ทุกหน่วยงาน
	๒. เอกสารที่ นรม.แจกในการประชุม ครม. เรื่อง ทางสายกลาง ขอให้นำไปปรับใช้สำหรับการบริหารจัดการ ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน	ทุกหน่วยงาน
	๓. การขับเคลื่อนภารกิจในระยะต่อไป อาทิ ✓ ๓.๑ แผนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการตามหลักเกณฑ์ของ ค.ต.ป.ภาคราชการ ของ กกก.ตรวจสอบและประเมินผลประจำ พม. ประจำปี ๒๕๖๐ ขอให้นำผลการตรวจสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวง อาทิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๓.๒ กรณี ที่ผู้เข้ารับชมเพจ Facebook ของ พม. ขอให้ฝ่ายอำนวยการวิเคราะห์ประเด็นที่ได้รับ ความสนใจจากประชาชน จัดหมวดหมู่ประเด็นและปรับรูปแบบการนำเสนอวีดิทัศน์ ให้มีสาระที่ เข้าใจง่าย ข้อมูลครบถ้วน และมีรูปภาพประกอบ ✓ ๓.๓ ขอให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหน่วยงานในรูปแบบใหม่ ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยเน้นการทำงานอย่างเต็มที่ อาทิ การสร้างศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ โดยใช้พื้นที่ให้เกิด ประโยชน์ สามารถบริหารจัดการรายได้อย่างเป็นระบบ ✓ ๓.๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๐ รมว.พม.ได้พบปะกับผู้ผ่านโครงการพัฒนานักบริหารการ เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จึงขอให้ข้าราชการมีแนวทางในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผน บูรณาการการทำงาน มีการทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีการปฏิบัติการ ข้าราชการ เพราะจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี ๓.๕ โครงการ “ทอฝัน by พม.” ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหาร จัดการรายได้อย่างเป็นระบบ/คุณภาพของผลิตภัณฑ์/การจำหน่ายสินค้า และการปฏิบัติการข้าราชการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการให้ รมว.พม.ทราบด้วย	ทุกหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/ สป. ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน สป.

ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๒๕๖๐ ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

พิชชาภรณ์

(นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
 ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

วิภาภัทร์ มะลังพันธ์

(นางสาววิภาภัทร์ มะลังพันธ์)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ท่านอธิบดี, รองอธิบดี, ชบ, ผอ.กอง, ทง, หน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ

[Signature]
 1 มิ.ย. ๖๐